

บรรณาธิการแถลง

เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 28 มกราคม 2561 ทางฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จึงได้จัดทำ วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนามุมสังคมอย่างยั่งยืน ขึ้นเพื่อเป็นการฉลองวาระสำคัญดังกล่าวนี้ โดยวารสารฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และศิษย์เก่าของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้แก่ บทความเรื่อง โพธิวิชชาลัยศึกษา (Bodhivijjalaya Studies) โดย รศ.อำนาจ เย็นสบาย เป็นบทความพิเศษที่กล่าวถึงที่มาของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจนนำไปสู่การจัดองค์ความรู้เป็นรายวิชา “โพธิวิชชาลัยศึกษา” (Bodhivijjalaya Studies)

บทความเรื่อง “ชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน : การเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ และพัฒนาชุมชนตามโครงการพระราชดำริ ช่วง 2507-2530” ของ มนต์ศักดิ์ มหิงษ์ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ชุมชนในยุคการเปลี่ยนแปลงภาครัฐสู่จังหวัดสระแก้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาเรื่องราวของชุมชนบ้านภักดีแผ่นดิน ในการเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์ ในจังหวัดสระแก้วในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2507 - 2530

นอกจากนี้ยังมีบทความที่คัดกรองมาจากงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ได้แก่บทความเรื่อง “การศึกษาตลาดชายแดน กรณีตลาดลานค้ำไทย-กัมพูชาบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว” ของ สุเมธกาญจน์ ชินฮาด ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดลานค้ำชุมชนบ้านเขาดินเป็นจุดผ่อนปรนไทย-กัมพูชาที่มีการดำเนินการค้าในดินแดนประเทศไทยซึ่งเป็นการค้าที่สร้างคุณภาพชีวิตของผู้คนในบริเวณตลาดที่ได้จากการค้าและธุรกิจต่างๆ

บทความเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.นครนายก” ของ กฤตชนพรธณ ดินิสัย ซึ่งเป็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานอัยการในด้านต่างๆ ตามแนวคิดและแนวทางในการให้บริการแก่ประชาชนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0

ในการนี้ได้มีบทความจากศิษย์เก่าจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คือ จรุงศักดิ์ จันทร์เปரிய ได้นำองค์ความรู้จากวิทยาลัยไปต่อยอดเพื่อเขียนบทความวิจัย ชื่อเรื่อง “ชีวิตนักต่อสู้เพื่อที่ดินทำกิน หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคเหนือ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดสินใจของนักต่อสู้เพื่อที่ดินทำกิน โดยใช้แนวทางวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแนวทางหลักในการศึกษาภาคสนาม ทั้งวิธีศึกษาจากเอกสาร และจากบุคคลในหมู่บ้านศึกษา ซึ่งใช้การวิเคราะห์ตามเนื้อหาเชิงพรรณนา เป็นต้น

การจัดทำ วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์หลักเป็นช่องทางการสื่อสารสาระทางการจัดการภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ที่บูรณาการศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แล้ว ยังมีเป้าหมายการพัฒนางานวิชาการให้เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai - Journal Citation Index Centre) จึงเปรียบเสมือนของขวัญทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ทางกองบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณากลับกรองงานวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่พัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.อัมพวัลย์ วิศวาธีรานนท์

บรรณาธิการ